

công ty điện lực xây cất thêm văn phòng làm việc. Trường đua Phú Thọ bây giờ cây cối nhiều quá, nhiều chỗ tường cao được phá đi để cất nhà kinh doanh, buôn bán như có chỗ thấy đề bảng "Trường huấn luyện chó". Ngang trường đua ngày trước là vách tường của cư xá quân đội Đồng Tiến, ngày nay tường được thay thế bằng dãy phố buôn bán có tên là Trung Tâm Thương Mại Lý Thường Kiệt. Vách tường của Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ cũng được phá đi để cất phố buôn bán, chỉ chừa lại cổng vào trường với tấm bảng xanh "Trường Đại Học Kỹ Thuật" 268 Lý Thường Kiệt F14, Q10. Sau khi nói lý do là "vào thăm trường cũ", nhân viên bảo vệ đã cho tôi vào. Cây cối trồng dọc con đường dẫn vô trường đã cao lớn, cành lá xum xuê. Trường Điện ngày xưa bên trái bây giờ không thấy đề bảng nhưng đối diện phía tay phải là một kiến trúc 3 tầng có đề trước cửa là Khoa Điện. Trường Hàng Hải phía trái bây giờ không hiểu sao lại đề là Trường Đại Học Đại Cường. Ngang trường Hàng Hải thì Trường Hóa Học vẫn còn và được cất thêm phía sau và đề bảng là "Khoa Công Nghệ Hóa Học & Dầu Khí". Tới trường Công Chánh của tôi vẫn nước vòi vàng cũ kỹ, có lẽ lâu lắm rồi không được quét vòi trở lại và cũng hai tầng lầu. Tôi không có ra phía sau mà ngày trước là giảng đường, câu lạc bộ và nhà để xe nên không biết có được xây cất gì thêm ở phía sau hay không? Một thoáng bồi hồi xúc động khi nhìn lại ngôi trường cũ, bây giờ có tên là "Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng". Cuối con đường trái nhựa là tòa nhà hai tầng mới cất, phát phối lá cờ, có lẽ làm văn phòng chánh cho toàn trường. Tôi lấy máy ảnh "chụp chắc ăn" (Sure Shot), bấm một vài tấm. Vài sinh viên đang làm bài trên băng đá trước sân nhìn tôi, lúc đầu có vẻ thắc mắc nhưng sau đó chắc đã đoán được tôi là ai nên đã nhìn tôi với ánh mắt đầy thiện cảm. Kỷ niệm bao giờ cũng được mọi người trân trọng, người trở về với kỷ niệm bao giờ cũng được cảm thông.

Trong suốt cuộc đời, thời gian tôi sống ở Saigon ngắn ngủi hơn hết, chỉ có 11 năm, nhưng khắc vào ký ức tôi đậm nét hơn hết vì khoảng thời gian đó là lúc tôi trưởng thành, rời mái trường để bước vào đời. Vì vậy đối với tôi, Saigon là một thành phố mang nhiều kỷ niệm. Trong mười ngày tôi đã trở lại thành phố đó, lang thang trên những lối xưa, ngõ cũ, cố đi ngược thời gian để sống lại với dĩ vãng êm đẹp ngày nào. Ném lại những món ăn để tìm lại hương vị ngày cũ. Với tôi cho dù hoàn cảnh đất nước thế nào đi nữa, dân Saigon vẫn là những người hiền lành, đáng yêu, đầy

tình người. Đối với thế hệ thanh niên, ăn chơi sa đọa chỉ là một thiểu số, một số đông vẫn tìm tòi học hỏi trong những thư viện, bên cạnh những chiếc máy vi tính. Họ cũng có những suy tư, trăn trở về đất nước và phân biệt được giữa tốt và xấu. Thế hệ già nua, lạc hậu, đầy thành kiến rồi cũng sẽ ra đi theo luật tạo hóa. Đất nước chúng ta sẽ khá trong một ngày không xa.

Trịnh Hào Tâm

TIN MỪNG



♥AH Nguyễn Văn Mơ làm lễ thành hôn cho con trai là Nguyễn Văn Huy đẹp duyên cùng cô Nguyễn Anh Vân vào ngày 26 tháng 4 năm 1997 tại Texas.

♥AH Hồ Đăng Lễ làm lễ thành hôn cho em trai là Hồ Đăng Long đẹp duyên cùng cô Nguyễn Thu Thúy vào ngày 12 tháng 4 năm 1997 tại California.

♥AH Tôn Thất Tùng làm lễ thành hôn cho con gái là Tôn Nữ Phan Kiều Tiên đẹp duyên cùng cậu Nguyễn Tuấn Kiệt vào ngày 22 tháng 3 năm 1997 tại California.

♥AH. Nguyễn Văn Khậy làm lễ vu quy cho con gái là Nguyễn Phúc Ái Khanh đẹp duyên cùng cậu Nguyễn Ngọc Dũng vào ngày 26.01.1997 tại Úc Châu.

♥AH Lê Mộng Hùng làm lễ thành hôn cho con trai là Lê Tuấn Huy đẹp duyên cùng cô Nguyễn Ngọc Mai Hương vào ngày 7 tháng 6 năm 1997 tại California.

♥AH Mai Đức Phương làm lễ thành hôn cho con trai là Eric Hoàn Mai đẹp duyên cùng cô Julie Ann Baglan vào ngày 10 tháng 5 năm 1997 tại Missouri.

♥AH Nguyễn Sơn Hiền đã đoàn tụ với Mẹ tại Sydney, có thêm cháu gái.